



ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๘.๐๒/๘๑

โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา สพ.ขก.เขต ๑
ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๗๐

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา
และนโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ และ
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่ง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศเจตจำนงสุจริตสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา
และนโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๑ ชุด
๒. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๑ ชุด
๓. จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ๑ ชุด

ด้วยโรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เป็นหน่วยงานในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดำเนินงานต่างๆ อย่างเป็นระบบด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกำหนดตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) สอดคล้องกับกลยุทธ์สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้มีการตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมและแนวทางที่เหมาะสมให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ตามนโยบายของรัฐบาล และแผนปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในการนี้ โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Give Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้แนบประกาศ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์มาพร้อมนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญศรี พรหมพิลา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา

โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา

ผอ. ๐๘๖ - ๒๓๕๖๓๖๙

เจ้าหน้าที่ ๐๘๖ - ๖๓๔๔๕๕๕



ประกาศโรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมและแนวทางที่เหมาะสมให้บุคลากร ได้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัล หรือ ประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามแผนปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อเป็นการแสดงเจตนาธรมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบรวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงานอันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีจึงขอประกาศว่า โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา เป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้ง กำกับ ดูแล บุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ) 

(นางเพ็ญศรี พรหมพิลา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา

โรงเรียนดอนหั่นประชารัฐศึกษา



งดรับ งดให้

ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลต่าง ๆ
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

นางเพ็ญศรี พรหมพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนหั่นประชารัฐศึกษา



NO GIFT POLICY

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา
DONHUNPRACHARATSUKSA SCHOOL



นางเพ็ญศรี พรหมพิลา

ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต



วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา นำโดย ท่าน ผู้อำนวยการ เพ็ญศรี พรหมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในหน่วยงานของรัฐ ZERO TOLERANCE



โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา
เพื่อถ่ายทอดนโยบาย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิเธรการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

